



สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
นอนหัวด้ามะพร้าว	1	เกษตรเขต 5 สงขลา Kick Off จัดการนอนหัวด้ามะพร้าวแบบมีส่วนร่วม	NBT Connex
ส่วนภูมิภาค			
ศพก.	2	เกษตรแจ้ห่มเปิด ศพก.ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	สยามรัฐ

เกษตรกรเขต 5 สงขลา Kick Off จัดการหนอนหัวดำมะพร้าวแบบมีส่วนร่วม



เกษตรกรเขต 5 สงขลา บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดสงขลา จัดงาน Kick Off การจัดการหนอนหัวดำมะพร้าวแบบมีส่วนร่วม จังหวัดสงขลา

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 นายภูวเดช วุฒิวงศ์วัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลาเป็นประธานพิธีเปิดงาน Kick Off การจัดการหนอนหัวดำมะพร้าวแบบมีส่วนร่วม จังหวัดสงขลา ณ ศาลาพักผ่อน หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และแปลงเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างการรับรู้การระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการควบคุม ป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวด้วยวิธีผสมผสานโดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 สงขลา นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายอำเภอสทิงพระ หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแดง ผู้นำในท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พี่น้องเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง รวมผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ จำนวน 200 คน

กิจกรรมประกอบด้วยการจัดฐานเรียนรู้การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวด้วยวิธีผสมผสาน ดังนี้
 ฐานที่ 1 แผนงานสงขลามหานครมมะพร้าวน้ำหอม โดย สำนักงานเกษตรจังหวัด สงขลา
 ฐานที่ 2 การจัดตั้งเครือข่ายสงขลามหานครมมะพร้าวน้ำหอม โดย กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ฐานที่ 3 การจัดการหนอนหัวดำด้วยวิธีผสมผสาน และการใช้แตนเบียนบราคอนฮีปีเตอร์ควบคุมจัดการหนอนหัวดำมะพร้าว โดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 5 จังหวัดสงขลา และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา

ฐานที่ 4 การจัดการหนอนหัวดำมะพร้าวด้วยสารเคมี และการใช้เชื้อ *Bacillus thuringiensis* (Bt) โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา

ฐานที่ 5 ลักษณะใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำทำลาย และการตัดทางใบเผา โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา โรงเรียนเกษตรกรรมมะพร้าวน้ำหอม ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลชุมพล ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลปอแดง

ฐานที่ 6 การจัดการดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกมะพร้าว โดย สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 12 สงขลา

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา และสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ยังคงบูรณาการทุกภาคส่วนในการจัดการหนอนหัวดำมะพร้าวอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน โดยการมีส่วนร่วมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ร่วมกับกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าว และเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวในพื้นที่ ตลอดจน young smart farmer องค์กรเกษตรกร เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการบริหารจัดการด้วยตนเองอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

รูปภาพ



เอกสารอื่นๆ

ไฟล์เสียง

 [4c9e50a26bedff86dae49ac218eb3466.docx](#)



ณัฐพล สมุทเสนโต
สทท.สงขลา

23 พ.ย. 67 ผู้เข้าชม 61

แชร์ข่าว     



เกษตรแจ้ห่มเปิด ศพก.ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แชร์ 1 แชร์ 1 โทษ 6

© 25 พฤศจิกายน 2567 08:20 น. สยามไร่ออนไลน์ ข้าวทั่วไป



วิสาหกิจชุมชน และ ศพก. เครือข่ายอำเภอแจ้ห่ม ร่วมออกบูธแสดงสินค้า และจำหน่ายสินค้าเด่นของกลุ่มซึ่งมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาภาคการเกษตรกับสภาเกษตรกรจังหวัดลำปางเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเด่นของอำเภอแจ้ห่มให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวชพรรณ แก้วปัญญา เกษตรอำเภอแจ้ห่ม พร้อมด้วยนายประชาเวช เกษตรอินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ ศพก. เครือข่ายอำเภอแจ้ห่ม ร่วมออกบูธแสดงสินค้า และจำหน่ายสินค้าเด่นของแต่ละ วสช. และ แต่ละ ศพก. อำเภอแจ้ห่ม (ฟาร์มเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา) เนื่องในโอกาสที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาภาคการเกษตรกับสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ เรื่องการเปลี่ยนแปลงเพื่อวงการศึกษาและประชาชนคนไทยทุกภาคส่วน ภายใต้โครงการสานพลังเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระดับประเทศ ครั้งที่ 11/2567



ในการนี้ เกษตรอำเภอแจ้ห่ม และตัวแทนกลุ่ม วสช. และ ศพก. เครือข่าย ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงของดี-สินค้าเด่นของกลุ่มเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเด่นของอำเภอแจ้ห่มให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ต่อไป

ซึ่งทางคณะผู้บริหารของ มก. ได้ให้ความสนใจในสินค้าของกลุ่มมีการจับจ่าย ชิม ช็อป เลือกซื้อสินค้าคิดไม้คิดมือเป็นของฝากกันอย่างคึกคัก ซึ่งคาดว่าจะการร่วมกิจกรรมของ วสช. และศพก. เครือข่าย ในครั้งนี้ จะสามารถส่งสินค้าเด่นของอำเภอแจ้ห่ม ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ต่อไป

